



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร โทร. ๐ ๒๕๓๕ ๐๓๖๘ ๒๘๐๑๐ โทรสาร. ๐ ๒๕๓๕ ๐๓๗๘

ที่ สก.๑/๕๓๑๓

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง สำนักงาน สำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน,
แขวงทางหลวง และแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ขอส่งประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิก
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
จำนวน ๑ ชุด ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน

(นายณพคุณ สว่างไสว)

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ที่ สก.๑/๑๐๒๑๗ - ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖

เรียน วช.สก. ผอ.ส่วน

- เพื่อทราบและปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน
- ผทก. ดำเนินการลงในเว็บไซต์ www.erfund.go.th ด้วย

(นายณพคุณ สว่างไสว)

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ญาติกา/ร่าง/ทาน/พิมพ์
๒๓๖๖ /ตรวจ



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สังกัดสำนักเครื่องกลและสื่อสาร นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบว่า

๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าว ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามวันเวลาที่กรมทางหลวงกำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการเลือกสรร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 27 มิ.ย. 2566 เวลา ๐๙.๓๐ น.

อนึ่ง ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับถัดไปของตำแหน่ง เมื่อมีอัตราว่างและสังกัดสำนักเครื่องกลและสื่อสาร มีความประสงค์จะจัดจ้างจะมีหนังสือแจ้งกำหนดวัน เวลาและสถานที่ให้ไปรายงานตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีการเลือกสรรได้และในกรณีที่มีตำแหน่งว่างในสังกัดส่วนราชการอื่นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้จะใช้ในการจัดจ้างในส่วนราชการอื่นได้ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสุราษฎร์ ทรงศิริไล)
อธิบดีกรมทางหลวง

เอกสารแนบท้ายประกาศ กรมทางหลวง

ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๐๑	นายสุริยาวิรุฬ มวลคำสา	
๒	๑๐๐๒	นายเอกพงษ์ สนวนพรหม	



(นายณพคุณ สว่างไสว)

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสีคสรร